

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 448 /MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

V/v tuyên truyền thực hiện 03 đề án, dự án
quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2030)

HỘI CỤ TNX P VIỆT NAM

CÔNG VĂN BẢN

Số: 1220

Ngày 12 tháng 02 năm 2025

Kính gửi:

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương.

Căn cứ Hướng dẫn số 187-HD/BTGTW, ngày 17/01/2025 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng của Trung ương Đảng, cụ thể: Đề án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây theo nội dung Hướng dẫn số 187-HD/BTGTW, ngày 17/01/2025 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền các đề án, dự án theo từng lộ trình cụ thể, gắn với các hoạt động thiết thực tại địa phương.

3. Kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương triển khai thực hiện các đề án, dự án. Chủ động phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định.

Tài liệu gửi kèm theo: Hướng dẫn số 187-HD/BTGTW, ngày 17/01/2025 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBTW MTTQ VN (để b/c);
- Ban Thường trực UBTW MTTQ VN;
- Trợ lý, Thư ký Chủ tịch;
- Giúp việc PCT phụ trách;
- Lưu: VT, BTG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH



Tô Thị Bích Châu

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng
hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2030)

Căn cứ Quyết định số 200-QĐ/TW ngày 20/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 204-QĐ/TW ngày 29/11/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng;

Căn cứ Công văn số 12641-CV/VPTW ngày 19/12/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn tuyên truyền thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng của Đảng: Đề án Xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; Dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận trong Nhân dân về tổ chức triển khai thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030); gìn giữ, phát huy và tôn vinh truyền thống vẻ vang của Đảng ta, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, lề lối làm việc và cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, hiện đại hóa các cơ sở hạ tầng để phục vụ hoạt động của Đảng.

- Huy động sự vào cuộc đồng bộ, chủ động, tích cực, sáng tạo và trách nhiệm quyết tâm chính trị mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện 03 đề án, dự án quan trọng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành việc thực hiện đề án, dự án, cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung tuyên truyền cụ thể của từng đề án, dự án: sự cần thiết, mục tiêu, quy mô và lộ trình triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, lồng ghép gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng và nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị.

- Phân công cụ thể trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm không chồng chéo; đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan được giao chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

- Các hoạt động tuyên truyền cần công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phản bác luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, các luồng thông tin trái chiều trên mạng xã hội lợi dụng chủ trương này để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

II. LỘ TRÌNH VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đề án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam:

1.1. Giai đoạn năm 2025 đến trước tháng 2/2030, tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm sau:

a. Tuyên truyền ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, trở thành quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn hệ thống chính trị trong quá trình triển khai đề án.

b. Tuyên truyền về sự cần thiết phải đầu tư, xây dựng, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, quy mô, địa điểm triển khai xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Sự cần thiết xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam:

Việc xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là thực sự cần thiết và cấp bách để sưu tầm, lưu giữ các tài liệu, hiện vật vì hiện nay, Văn phòng Trung ương Đảng quản lý Phòng Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam với khối lượng lớn các tài liệu, tư liệu, phim ảnh, hiện vật về lịch sử Đảng, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm, bảo vật quốc gia, có giá trị lịch sử, chính trị, văn hóa; Phòng truyền thống của các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các kho lưu trữ chuyên ngành của quân đội, công an, ngoại giao cũng đang lưu giữ nhiều tài liệu quan trọng với loại hình phong phú (tài liệu giấy, tài liệu nghe - nhìn, hiện vật) có giá trị; cùng với đó, tại 63 Kho Lưu trữ lịch sử của 63 tỉnh, thành đang lưu giữ, bảo quản hơn 3.953.761 hồ sơ và 4.023.639 mét giá

tài liệu giấy, 1.379 bản đồ, 94.976 cuộn (băng, đĩa) tài liệu ghi âm, 6.148 cuộn (băng, đĩa) ghi hình, 44.375 ảnh, 1.042.829 MB tài liệu điện tử có dữ liệu đặc tả và nhiều hiện vật có giá trị khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cấp ủy tỉnh, huyện, xã. Mặt khác, một số tài liệu, hiện vật quý của Đảng đang nằm rải rác, phân tán nhiều nơi, bị mai một theo thời gian, nếu không được sưu tầm, quản lý, bảo quản an toàn sẽ bị mất mát, hư hỏng.

Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng cùng với những tài liệu, hiện vật quý hiếm, giải pháp mỹ thuật, kỹ thuật trưng bày, công nghệ, trang thiết bị, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, sẽ tái hiện một cách chân thực, sinh động quá trình lịch sử và những đóng góp vĩ đại của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; sẽ trở thành một thiết chế văn hóa, trung tâm thông tin chính trị - văn hóa - xã hội tiêu biểu của quốc gia, dân tộc Việt Nam, phản ánh đầy đủ, toàn diện và có hệ thống về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đây là một kênh truyền thông nhằm tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu về lịch sử Đảng, thu hút, hấp dẫn công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

- *Mục tiêu tổng quát*: Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam là công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và bảo đảm tầm nhìn trong 100 năm tới và những năm tiếp theo; là công trình Bảo tàng cấp quốc gia, loại hình bảo tàng lịch sử xã hội trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam; là một công trình tiêu biểu, có quy mô lớn, khoa học vừa mang đậm tính truyền thống, bản sắc dân tộc, gần gũi, thân thiện nhưng cũng mang dấu ấn của thời đại và đạt đẳng cấp quốc tế, hiện đại; hợp lý về quy hoạch, đầy đủ về công năng, hài hòa với kiến trúc cảnh quan đô thị; bảo đảm thể hiện được tính tổng thể và bao quát, tính mở dễ dàng, thuận lợi trong việc cập nhật nội dung, hình thức trưng bày phù hợp với điều kiện từng giai đoạn, bổ sung những giai đoạn tiếp theo trong tương lai, xứng tầm với bề dày lịch sử vẻ vang, sự đóng góp vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- *Mục tiêu cụ thể*: Góp phần tôn vinh truyền thống vẻ vang, những đóng góp vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò lãnh đạo và hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ tiền bối của Đảng và các đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và sự nghiệp cách mạng.

Góp phần giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng, Nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế hiểu biết đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo, tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, là điểm đến văn hóa, du lịch mang tầm

quốc gia và khu vực, có tính hấp dẫn cao đối với du khách và bạn bè quốc tế; là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Góp phần giáo dục cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang của Đảng, về những chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước và hội nhập quốc tế trên chặng đường 100 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam; hun đúc, khơi dậy lòng tự hào của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, qua đó khích lệ, động viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Địa điểm, quy mô và hình thức đầu tư

+ Địa điểm: Tại khu A thuộc ô đất số 7 khu đô thị mới Tây Hồ Tây, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

+ Quy mô: Diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 100.000m². Tổng diện tích sàn xây dựng công trình chính và các công trình phục vụ nhà Bảo tàng khoảng 25.000m² - 30.000 m²; diện tích các công trình hệ thống hạ tầng kỹ thuật khoảng 90.000m²; dự kiến công trình chính gồm 1 - 2 tầng hầm và 3-5 tầng nổi, bảo đảm chiều cao tĩnh không theo quy định. Đầu tư đồng bộ hệ thống các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, diện tích cây xanh cảnh quan kết hợp khu trưng bày ngoài trời. Áp dụng kỹ thuật công nghệ, thiết bị phục vụ hoạt động của dự án, thiết bị phục vụ công tác bảo quản, trưng bày,... hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

+ Hình thức đầu tư: Theo hình thức đầu tư công.

c. Tuyên truyền về quá trình và kết quả tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch, phương án kiến trúc; quá trình vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sưu tầm, giao nộp, hiến tặng những tài liệu, tư liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Lãnh tụ tiền bối của Đảng và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; ý tưởng trưng bày, cấu trúc nội dung trưng bày của Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

d. Tuyên truyền về kế hoạch, tiến độ và quá trình xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh về sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm vượt qua khó khăn, những sáng kiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả thi công công trình và sự quan tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với dự án.

1.2. Giai đoạn từ tháng 2/2030 (khi hoàn thành công trình trở về sau)

a. Tiếp tục tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và

năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; tập trung nêu bật những thành tựu vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; thời cơ, thách thức và trách nhiệm lịch sử của Đảng đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.

b. Tuyên truyền về quá trình khai thác vận hành đưa vào sử dụng công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

c. Thông tin tuyên truyền phản án sự đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, quản lý, trưng bày, phát huy giá trị tài liệu, tư liệu, hình ảnh, hiện vật về lịch sử và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam và phát huy giá trị của công trình Bảo tàng trong giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, Nhân dân và quảng bá sâu rộng đến du khách, bạn bè quốc tế.

d. Tuyên truyền về các hoạt động tham quan, học tập lịch sử truyền thống của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên...

2. Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng

2.1. Giai đoạn từ 2025 - 2028, tập trung tuyên truyền những nội dung sau:

a. Tuyên truyền chủ trương của Đảng về tính cấp thiết của chuyển đổi số và ý nghĩa của Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; khẳng định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc chuyên môn; đồng thời xây dựng văn hóa làm việc trên môi trường số của các cơ quan Đảng.

- Sự cần thiết Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm, chỉ đạo triển khai qua các Đề án, Chương trình theo từng giai đoạn và đã đạt được những kết quả nhất định; bên cạnh đó vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp, chưa phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong thời gian hiện nay, như: mạng thông tin diện rộng của Đảng thiết kế theo mô hình phân cấp, không kết nối tới xã, phường; dữ liệu phân tán, không cập nhật đầy đủ nên khó khăn trong việc khai thác, sử dụng dụng thông tin trong các cơ quan Đảng và liên thông, chia sẻ thông tin với cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin còn nhiều hạn chế: mạng thông tin diện rộng của Đảng chưa có giải pháp bảo mật của Cơ yếu trên toàn bộ hệ thống mạng nên không phải là mạng máy tính để trao đổi, sử dụng các thông tin mật; hầu hết các

trung tâm tích hợp dữ liệu các tỉnh ủy, thành ủy chưa được trang bị đầy đủ các giải pháp bảo vệ, giám sát nên dễ bị tổn thương khi tấn công hoặc khi người dùng vô tình hay cố ý không tuân thủ các quy trình sử dụng.

Để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất, trực tiếp của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, các cơ quan Đảng cần tổ chức, phát triển dữ liệu số trên nền tảng số và hạ tầng số tập trung tại Trung ương; số hóa dữ liệu và quy trình; cung cấp dữ liệu theo thời gian thực và các công cụ số hiện đại; kết nối, liên thông đồng bộ thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội; hỗ trợ hiệu quả cho công tác tham mưu, tổng hợp và các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại cơ quan Đảng các cấp, nâng cao chất lượng công việc, tối ưu hóa nguồn lực.

- Quan điểm chỉ đạo

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành gắn với cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Chuyển đổi số thống nhất, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực công tác đảng, trong các cơ quan đảng từ Trung ương tới cơ sở, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, an toàn và đồng bộ trong các cơ quan Đảng; triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng trên nền tảng công nghệ số được kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả với các hệ thống liên quan của cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; tận dụng tối đa hạ tầng thông tin, dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn trước còn phù hợp, đáp ứng yêu cầu và các tài nguyên dữ liệu quốc gia, hạ tầng số, nền tảng số đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đầu tư, xây dựng và đưa vào khai thác một cách có hiệu quả, tránh đầu tư chồng chéo, dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực phụ trách; các tổ chức đảng, đảng viên đi đầu, gương mẫu trong chuyển đổi số.

Kiến tạo toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chuyên trách đáp ứng yêu cầu của công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có đủ kỹ năng và kiến thức về công nghệ số, có khả năng làm chủ các công cụ công nghệ thông tin hiện đại để nâng cao năng suất lao động, sáng tạo và thích ứng với những thay đổi của thời đại.

- *Mục tiêu Chuyển đổi số*: Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng nhằm đổi mới, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ, thực chất, nâng cao chất lượng trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, phong cách công tác, lề lối làm việc và nâng cao hiệu quả, giảm thời gian giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan đảng. Tổ chức hạ tầng số, nền tảng số tổng thể, đồng bộ, hiện đại; tăng cường năng lực, tái cấu trúc hạ tầng kỹ thuật và tổ chức, phát triển các hệ thống thông tin, dữ liệu theo kiến trúc thống nhất, tập trung tại Trung ương; ứng dụng công nghệ số đổi mới quy trình nghiệp vụ; tăng cường kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho công tác tham mưu, phục vụ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng từ Trung ương đến cơ sở, đến cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Đảng với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn lực triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật và xác thực thông tin theo quy định của pháp luật; phù hợp, tương đồng với Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

- *Quy mô đầu tư*: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương; đầu tư các trang thiết bị đầu cuối, phần mềm đặc thù, số hóa tài liệu cho các cơ quan đảng ở Trung ương; ứng dụng cho các cơ quan đảng từ Trung ương đến địa phương, liên thông, thu thập, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước.

b. Tuyên truyền về mục tiêu cụ thể đối với chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

- *Đối với hạ tầng số*: Hoàn thành tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin sang hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, có tính dự phòng cao, đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; 100% các cơ quan Đảng 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở được trang bị thiết bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đường truyền kết nối thông suốt từ Trung ương tới cơ sở, bảo đảm băng thông đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, kết nối liên thông với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; 100% cán bộ trong các cơ quan đảng được trang bị chữ ký số theo quy định.

- *Đối với ứng dụng số*: Quý I/2025, hoàn thành các ứng dụng số phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; năm 2027, triển khai hoàn thành 70% các ứng dụng số; năm 2028, triển khai hoàn thành 100% các ứng dụng số.

- *Đối với dữ liệu số*: Năm 2025, dữ liệu đã số hóa được làm sạch và được sử dụng thường xuyên; 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan

Đảng được đánh giá, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; người sử dụng truy cập vào hệ sinh thái các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Đảng có định danh số và xác thực tập trung, thống nhất; thông tin về tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được số hóa và thực hiện trên môi trường số; các vụ việc, khiếu nại tố cáo, dấu hiệu vi phạm của cán bộ, công chức, đảng viên được quản lý trên môi trường số; nội dung công tác tuyên giáo được thực hiện trên môi trường số; thông tin, dữ liệu, văn bản về các lĩnh vực trong công tác tuyên giáo được cung cấp chính thức, kịp thời; đơn, thư, khiếu nại tố cáo được thực hiện trên môi trường số; thông tin chung về công tác dân vận được số hóa và thực hiện trên môi trường số; các yêu cầu thông tin, số liệu về kinh tế - xã hội phục vụ công tác tham mưu, thẩm định được thực hiện tổng hợp, phân tích và khai thác qua môi trường số; thông tin tuyên truyền đối ngoại được số hóa và thực hiện trên môi trường số; văn bản không mật được ký số, gửi, nhận, xử lý trên môi trường số và có thể xử lý trên thiết bị di động, mọi lúc, mọi nơi; công tác tổng hợp, báo cáo được thực hiện trên môi trường số; hồ sơ, tài liệu không mật, hướng tới tất cả các tài liệu mật, tối mật của Đảng được số hóa và quản lý, sử dụng trên môi trường số; thông tin về sức khoẻ của cán bộ (từ cấp thứ trưởng và tương đương trở xuống) được số hóa và quản lý, sử dụng trên môi trường số; hệ thống thông tin trên toàn hệ thống phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị của Đảng được xây dựng, cập nhật dữ liệu thường xuyên và có thể kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

c. Tuyên truyền các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai sử dụng hệ thống thông tin chuyên ngành, phần mềm ứng dụng phục vụ công tác của cơ quan Đảng.

d. Tuyên truyền về kế hoạch, tiến độ triển khai Đề án và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, việc số hóa văn bản, tài liệu nghiệp vụ... tại các cơ quan Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

2.1. Giai đoạn từ năm 2028 trở về sau

a. Tiếp tục tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng xã hội số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phát triển kinh tế số... Các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại.

b. Tuyên truyền về quá trình vận hành và thực trạng triển khai ứng dụng chuyển đổi số của các cơ quan Đảng từ Trung ương đến cơ sở, các cơ quan Đảng với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tôn vinh những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

c. Tuyên truyền vận động cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và người dân thường xuyên nâng cao nhận thức, trình độ khoa học - công nghệ, có trách nhiệm và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển đổi số.

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây

3.1. Giai đoạn từ năm 2025 - 2027, tập trung tuyên truyền những nội dung trọng tâm sau:

a. Tuyên truyền về sự cần thiết phải đầu tư, xây dựng, mục tiêu, quy mô, địa điểm triển khai dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây.

- *Sự cần thiết đầu tư:* Nhà khách Hồ Tây đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trên 50 năm, chỉ thực hiện sửa cấp độ quy mô nhỏ lẻ, chưa được đầu tư nâng cấp toàn diện nên các hạng mục công trình đã xuống cấp, cụ thể: Các công trình và khối nhà biệt thự, đến nay phần lớn thiết bị đã cũ, hỏng, lạc hậu; kiến trúc cảnh quan đường nội bộ đơn điệu, nhiều vị trí đã xuống cấp; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc thiếu tính đồng bộ, khoa học; các khu vực dịch vụ, tiện ích chưa phong phú, cũng như chưa tận dụng tốt yếu tố vị trí địa lý, cảnh quan xung quanh khu vực Nhà khách.

Trong nhiều năm trở lại đây, do điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất các khối nhà khách của Trung ương Đảng chưa bảo đảm để thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng tập trung (đặc biệt là công tác phục vụ các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc), hoạt động đối ngoại, nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội. Do đó, việc đầu tư để đưa Nhà khách Hồ Tây trở thành một quần thể công trình cao cấp, có thể đáp ứng đa dạng, đầy đủ các chương trình hội nghị, hội thảo và các sự kiện chính trị, các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội là rất cần thiết.

- *Mục tiêu đầu tư:* Là nơi tổ chức các chương trình, sự kiện chính trị đối nội, đối ngoại, các hoạt động quan trọng của Đảng, Chính phủ và Quốc hội (Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; tổ chức đón tiếp trong nhà các đoàn khách quốc tế lớn đến thăm, lưu trú và làm việc; tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước...). Đầu tư tổng thể, toàn diện, bảo đảm là một quần thể công trình cao cấp, mang đậm giá trị văn hóa, hiện đại, tập trung.

- *Quy mô đầu tư:* Các hạng mục chính dự kiến đầu tư xây dựng gồm: Công trình khách sạn cao tầng; khu trung tâm văn hóa - nhà đa năng; khu trung tâm hội nghị; khu biệt thự thấp tầng; khu hạ tầng, cảnh quan, sân đường nội bộ; khu hành chính và các khu phụ trợ phục vụ tổng thể toàn khối Nhà khách; áp dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, các ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng số để triển khai thiết kế, lắp đặt, sử dụng công trình nhằm tối ưu hóa công tác tổ chức quản lý, vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.

- *Địa điểm thực hiện Dự án:* Số 43 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

b. Tuyên truyền phương án thiết kế và công tác giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thực hiện Dự án. Công trình là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và giá trị văn hóa truyền thống trong thiết kế, bảo đảm công trình vừa đáp ứng yêu cầu về tính thẩm mỹ và công năng sử dụng, vừa phù hợp với cảnh quan khu vực.

c. Tuyên truyền về kế hoạch, tiến độ triển khai xây dựng công trình Nhà khách Hồ Tây, đặc biệt nhấn mạnh về sự nỗ lực của các đơn vị thi công, sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với dự án.

- Thông tin về lộ trình, thời gian và các mốc tiến độ quan trọng, thể hiện quyết tâm thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và an toàn trong suốt quá trình triển khai, sự nghiêm túc và trách nhiệm của các đơn vị thi công trong việc hoàn thành công việc đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng cao nhất.

- Sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với dự án, đặc biệt trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm các nguồn lực cần thiết để dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng kế hoạch.

3.2. Giai đoạn từ năm 2028 trở về sau: Tuyên truyền về quá trình khai thác vận hành đưa công trình vào sử dụng; quảng bá sâu rộng giá trị công trình đến các tầng lớp nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế.

- Tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa biểu tượng của Nhà khách Hồ Tây, không chỉ là một cơ sở hạ tầng hiện đại mà còn là điểm nhấn kiến trúc văn hóa, thể hiện tâm vóc và bản sắc của đất nước.

- Tập trung quảng bá công năng sử dụng của Nhà khách Hồ Tây với các hạng mục công trình cao cấp, hiện đại (khu trung tâm hội nghị, khách sạn, phòng họp, các tiện ích phụ trợ...), qua đó làm nổi bật vai trò của Nhà khách Hồ Tây trong việc phục vụ các hoạt động chính trị, đối nội và đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước ta.

- Nhấn mạnh sự chuyên nghiệp, hiệu quả trong quản lý, vận hành công trình với các ứng dụng công nghệ hiện đại (hệ thống quản lý toà nhà thông minh, các ứng dụng công nghệ dựa trên nền tảng số...).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về triển khai thực hiện 3 đề án, dự án quan trọng của Đảng: Đề án Xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng; Dự án cải tạo, nâng cấp và xây mới Khu Nhà khách Hồ Tây bằng các hình thức phù hợp tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo nội dung hướng dẫn này của Ban Tuyên giáo Trung ương. Lồng ghép thông tin, tuyên truyền trong các ấn phẩm truyền thông, chương trình quảng bá du lịch, báo chí.

- Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân sưu tầm, chuyển giao, hiến tặng tài liệu, tư liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân

vật lịch sử lãnh đạo tiêu biểu và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng để xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà khách Hồ Tây, dự án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đề xuất phương án, nội dung trưng bày phản ánh hoạt động của cơ quan, tổ chức đảng tại Bảo tàng.

- Tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ở địa phương giúp Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để chỉ đạo, tổ chức triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chỉ đạo, tổ chức triển khai chuyển đổi số ở địa phương. Phối hợp xây dựng các văn bản quy định quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

- Kịp thời nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quá trình triển khai thực hiện 3 dự án, đề án; tổ chức lực lượng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, xuyên tạc về 3 dự án, đề án của Trung ương.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương: Cần bám sát lộ trình, tiến độ, yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện các đề án, dự án để triển khai công tác tuyên truyền kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời lưu ý một số nội dung sau:

2.1. Văn phòng Trung ương Đảng: Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện 3 đề án, dự án trên; giúp Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo; thường xuyên cung cấp thông tin về tiến độ triển khai các đề án, dự án để Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thông tin tuyên truyền.

2.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện 03 đề án, dự án tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy với các cơ quan văn hóa tham mưu, đề xuất, triển khai các nhiệm vụ thuộc dự án xây dựng Bảo tàng; tổ chức các cuộc vận động trong và ngoài nước nhằm sưu tầm, giao nộp, hiến tặng những tài liệu, tư liệu, hiện vật về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử, tiêu biểu và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng.

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng, triển khai, hướng dẫn, đào tạo, tập huấn sử dụng, bảo vệ dữ liệu các hệ thống thông tin chuyên ngành; chia sẻ với các hệ thống thông tin khác trong chuyển đổi số.

2.3. Ban Đối ngoại Trung ương: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại nhằm sưu tầm tài liệu, tư liệu, hiện vật của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nhân vật lịch sử, tiêu biểu và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng ở ngoài nước; thông tin tuyên truyền đối ngoại về Bảo tàng tới người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

2.4. Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương: Tổ chức triển khai hoạt động giám sát an toàn không gian mạng; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc, xuyên tạc về việc thực hiện 3 đề án, dự án; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

2.5. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện 3 đề án, dự án quan trọng của Trung ương Đảng. Kịp thời nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương triển khai thực hiện các đề án, dự án sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định.

2.6. Thành ủy Hà Nội: Xây dựng kế hoạch, lộ trình công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô về việc triển khai thực hiện 3 dự án, đề án, nhất là đối với nhân dân xung quanh khu vực xây dựng dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu Nhà khách Hồ Tây.

3. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- Giám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các cấp để xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp.

- Lãnh đạo cơ quan báo chí nêu cao vai trò, trách nhiệm trong kiểm duyệt nội dung các sản phẩm báo chí và việc bình luận trên các nền tảng xã hội; tuyệt đối không xảy ra sai sót để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc việc thực hiện các dự án, đề án, kích động chống phá Đảng, nước và Nhân dân ta.

Nơi nhận:

- Đ/c Thường trực Ban Bí thư (để b/c),
- Đ/c Trưởng Ban (để b/c),
- Các ban đảng Trung ương,
- Các Văn phòng: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ,
- Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc TW,
- Các bộ: Quốc phòng, Công an; Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng,
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương,
- Các báo, đài Trung ương,
- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở TW,
- Lãnh đạo Ban,
- Các vụ, đơn vị trong Ban,
- Vụ Tuyên truyền,
- Lưu HC.

G BAN
G BAN



Ký bởi: ĐAN TUYẾN
GIÁO TRUNG ƯƠNG
Ngày ký: 17-01-2025
Mười